

NHỮNG LỤC ĐỤC TRONG GIA ĐÌNH
LÀM KHỔ MỌI NGƯỜI
DOMESTIC VIOLENCE HURTS THE WHOLE FAMILY

REVIEWED
April 2003
NSWMulticulturalHealthCommunicationService

NSW Multicultural Health Communication Service
website: <http://mhcs.health.nsw.gov.au>
e-mail: mhcs@doh.health.nsw.gov.au
phone: (02) 9382 8111

NHỮNG LỤC ĐỤC TRONG GIA ĐÌNH

LÀM KHỔ MỌI NGƯỜI

DOMESTIC VIOLENCE HURTS THE WHOLE FAMILY

Quý vị vẫn thường nghĩ chuyện bạo hành chỉ xảy ra đối phụ nữ ngoài đường phố thôi, chứ trong nhà thì mọi chuyện đều an toàn? Thế nhưng quý vị đã nhầm.

Phụ nữ thường là đối tượng cho những người họ cùng chung sống hành hung ngay tại nhà. Vấn đề bạo hành trong gia đình thường xảy ra đối với phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội, và ở mọi quốc gia. Nó là một sự lạm dụng quyền hành với nhiều hình thức khác nhau.

Ngoài hình thức hành hung, đánh đập, nó còn bao gồm sự đe dọa, nhục mạ hay cưỡng dâm. Một hình thức khác nữa là sự can thiệp vào quyền tự do cá nhân bằng cách ngăn cấm người nào đó gặp gỡ thân nhân hay bạn bè, hay không cho họ đứng đến tiền bạc đáng lẽ họ có quyền hưởng. Những hình thức lạm dụng này có một mục đích chung: chúng được một người nào đó (thường là nam giới, nhưng có những trường hợp kẻ lạm dụng là nữ giới nữa) sử dụng để chi phối những người trong gia đình.

Có nhiều người cho rằng vấn đề nêu trên là chuyện riêng tư, những người trong gia đình nên tìm cách giải quyết với nhau. Nhưng ở Úc bạo hành trong gia đình là một tội ác và những người trong gia đình có quyền được bảo vệ. Dấu điểm không cho mọi người biết là tạo cơ hội cho bạo hành tiếp tục xảy ra gây ảnh hưởng tai hại đến thể xác cũng như tinh thần của những người trong gia đình. Nếu không tìm cách giải quyết, chuyện bạo hành sẽ xảy ra càng lúc càng tệ hơn, đôi khi đưa đến hậu quả là gây thương tích trầm trọng hay có khi cả chết chóc nữa.

Giả sử chỉ có một người (thường là người vợ) là nạn nhân của bạo hành mà thôi, nó vẫn ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình như thường. Trẻ em lớn lên trong những gia đình thường có những lục đục, xáo trộn, khi lớn lên có thể bị ảnh hưởng nặng nề vì chuyện này. Các em có thể mất đi sự tin tưởng ở người lớn, đặc biệt là những người thuộc phái nam; các em có thể sa vào đường nghiện ngập rượu và ma túy. Khi lớn lên có vợ, con, có thể các em sẽ quay trở lại lạm dụng quyền hành, hành hạ vợ con. Do đó, chúng ta không thể nói bạo hành trong gia đình là chuyện riêng tư, chẳng liên quan gì đến ai cả. Như đã thấy, nó ảnh hưởng đến cả xã hội.

Nhiều phụ nữ chịu đựng cảnh này hàng nhiều năm trời. Đôi khi họ nghĩ đó là do "số phận" mình phải chịu mà thôi; hoặc giả họ cho đó là do hậu quả của các tệ nạn khác như cờ bạc, rượu chè hay vì tình cảm có chuyện rắc rối. Tuy nhiên, không có ai vì "số phận" mà phải chịu đựng sự hành hạ, nhiech móc, và cũng không có lý do nào để tha thứ chuyện này cả.

Làm cách nào phụ nữ có thể bảo vệ mình và con cái khỏi chuyện

bạo hành trong gia đình? Có nhiều cơ quan trong khu vực địa phương có thể giúp đỡ và hướng dẫn về mặt pháp lý và tìm nơi trú ngụ tạm thời cho quý vị. Bác sĩ gia đình, trung tâm y tế cộng đồng địa phương hay trung tâm y tế phụ nữ có thể giúp quý vị liên lạc với các nơi nói trên. Ngoài ra, quý vị có thể gọi đường dây đặc biệt chuyên lo về vấn đề này 1800 65 64 63 (Domestic Violence Hotline). Nếu không thạo Anh Ngữ, quý vị có thể gọi điện thoại cho Ban Thông Dịch Qua Điện Thoại ở số 13 14 50, nhờ họ liên lạc với cơ quan vừa kể giúp mình. Nếu lo ngại các hậu quả có thể ảnh hưởng đến mình và con cái và muốn chấm dứt việc chịu đựng, quý vị có thể xin Lệnh Cấm Hành Hung (Apprehended Violence Order). Đây là một thủ tục pháp lý nhằm cảnh cáo người chồng không được hành hung, hăm he hay dọa nạt vợ mình. Trường hợp nếu người chồng cãi lệnh, họ có thể bị cảnh sát câu lưu. Muốn được hướng dẫn thêm hay muốn xin Lệnh Cấm Hành Hung (AVO), quý vị có thể liên lạc với luật sư trực tại tòa địa phương (chamber magistrate), Viên luật sư này có nhiệm vụ cố vấn cho miễn phí cho dân chúng địa phương về phương diện pháp lý. Nhiều tòa còn có Chương Trình Giúp Đỡ Nạn Nhân Bị Bạo Hành Trong Gia Đình (Domestic Violence Assistance Scheme). Chương trình này xử dụng nhân viên song ngữ hay thông dịch viên để giúp những người không thạo Anh Ngữ.

Nhờ người ngoại cuộc giúp đỡ là một chuyện khó khăn, nhưng nó là bước đầu tiên để giúp phụ nữ có một cuộc sống an lành hơn.

Những người có thân nhân hay bạn bè đang chịu đựng cảnh đánh đập hay hành hạ tại nhà cũng có thể góp phần vào việc giúp đỡ những người này. Dĩ nhiên không phải là báo cáo nạn nhân rằng họ dùng "có chuyện bé, xé ra to" hoặc giả khuyên họ "cứ kiên nhẫn đi" hoặc "nên chịu đựng thêm chút nữa", nhưng bằng sự tin tưởng và an ủi, vỗ về. Cộng đồng người Việt cũng có thể giúp bằng cách mạnh dạn phê phán hành động này.

Địa chỉ và số điện thoại tại các nơi nêu trên hoàn toàn chính xác trong lúc bài này được viết. Tuy nhiên vì các chi tiết này thường thay đổi, muốn cho chắc chắn xin quý vị xem lại trong niên giám điện thoại.